



แถลงการณ์ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย

จากไวรัส COVID-19

ฉบับที่ 1 / 2563

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หรือโรคโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ได้ทำงานอย่างเสียสละในการดูแลผู้ป่วย เป็นด่านหน้าในการรับมือกับโรคระบาดใหม่นี้ ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักที่สุดเท่าที่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทยได้ประสบมา

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงออกแถลงการณ์เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานบริการตามระบบสุขภาพปฐมภูมิ สามารถปรับตัวรับสถานการณ์การระบาดได้ และมีกำลังใจในการทำงานหนักในภาวะเช่นนี้
2. เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการโดยรวบรวมข้อมูล ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสถานการณ์การระบาดแบบ pandemic ของโรคติดต่ออันตรายจากไวรัส COVID-19
3. เพื่อเปิดช่องทางเลือกของการสื่อสารในแนวกว้างแก่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในด้านประสบการณ์การดำเนินงานที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแก่เพื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย

เนื้อหา

1. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ขอให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ทั้งในระบบของรัฐและเอกชน ยึดมั่นในภารกิจตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ในการดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของตน ซึ่งเน้นการดูแลทุกคน ดูแลทุกอย่าง ดูแลทุกที่ ดูแลทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ลดการนอนโรงพยาบาล ลดการป่วย ลดความพิการ โดยสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพ ประหยัด และมีความต่อเนื่อง

2. ในสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายชนิดใหม่นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผลักดันให้เกิดการติดตามองค์ความรู้ให้ทันกาล การดำเนินงานเชิงรุก สร้างการรับรู้และการจัดการในชุมชนเพื่อการป้องกัน การเฝ้าระวัง คัดกรอง สอบสวนโรค และการกักกันตัวอย่างเหมาะสม เป็นระบบ โดยการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ การดูแลผู้ติดเชื้อ/ป่วยในโรงพยาบาลในระดับพื้นที่ ที่มีทรัพยากรจำกัด การบูรณาการงานร่วมกับบริการทางการแพทย์ในทุกระดับ เพื่อให้คนไข้และครอบครัวได้รับการดูแลที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค นอกเหนือจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์เหล่านี้ การดูแลให้บริการปฐมภูมิที่มีอยู่เดิมไม่เกิดความเสียหาย รวมถึงการระวังป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้เกิดอันตรายจากโรคติดต่อ เป็นภารกิจที่ทุกท่านต้องแบกรับอย่างหนักที่สุด และอาจถือเป็นภารกิจที่หนักที่สุดเท่าที่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทยได้ประสบมา อันถือเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน
3. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ขอสื่อสารความเป็นห่วงใยต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ อสม. และเครือข่ายภาคีในพื้นที่ต่างๆ และครอบครัวทุกท่าน ที่ถือเป็น “มดงาน” รับภาระหน้าที่สำคัญในสถานการณ์เช่นนี้ ขอแสดงความชื่นชมในผลงาน โดยอาจประเมินเบื้องต้นได้จากความก้าวหน้าที่ดีขึ้นตามลำดับในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และขอเป็นกำลังใจให้แก่ท่านและครอบครัวในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกันอย่างปลอดภัย และร่วมกันสร้างนวัตกรรมเชิงระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหามะเร็งในปัจจุบัน และยกระดับความเข้มแข็งของระบบให้เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทยในระยะยาว
4. ขอให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทุกท่านทั้งในภาครัฐและเอกชน ยึดถือแนวปฏิบัติที่ประกาศและปรับปรุงโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) <https://www.thaigov.go.th/news/contents/> และ <https://www.facebook.com/informationcovid19/> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่ กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/measure.php> กรมการแพทย์ <http://covid19.dms.go.th/> กรมสุขภาพจิต <https://www.dmh.go.th/covid19/> กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ <http://www.hsscovid.com/> สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) <https://www.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx> สำนักงานประกันสังคม (สปส.) <https://www.sso.go.th/wpr/main> และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของตน เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานจังหวัด รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
5. ขอเชิญชวนให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมมนา online หัวข้อ “Family Medicine COVID-19 Forum” ซึ่งดำเนินการแบบ zoom online seminar สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 12.30-14.00 น. โดยสามารถย้อนดูรายละเอียดของแต่ละครั้ง ซึ่งจะได้นำเสนอไว้ใน website ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย <https://thaifammed.org/> และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย <https://thaigpfm.org/> ต่อไป

6. ในโอกาสสงกรานต์ปีใหม่ไทยในขณะนี้ ขออำนาจคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำมา ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สดชื่น มีสติ มีสุขภาพที่ดี ประสบความสำเร็จในงานได้ตามประสงค์ตลอดปี

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
วันที่ 13 เมษายน 2563